

Quy chế hoạt động

Của hội cha mẹ học sinh trường MG HƯƠNG DƯƠNG

Căn cứ các quy định tại chương VI, quy định nhiệm vụ của nhà trường, gia đình và xã hội của Luật giáo dục năm 2005;

Căn cứ Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Căn cứ điều lệ hội cha mẹ học sinh ban hành tại quyết định 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2008 của Bộ GD-ĐT;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường; để quá trình hoạt động của nhà trường, hội cha mẹ học sinh đảm bảo: thực hiện đúng các quy định, phát huy dân chủ, hiệu quả, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục; hội cha mẹ học sinh (CMHS) trường Mẫu giáo Hương Dương xây dựng Quy chế hoạt động với nội dung như sau :

1. Nhiệm vụ của ban đại diện hội CMHS:

Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi năm học có nhiệm vụ phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động quản lý và giáo dục học sinh.

Phối hợp với nhà trường, các tổ chức xã hội, các khu hành chính tiến hành công tác tuyên truyền, vận động, quản lý và giáo dục học sinh trên địa bàn các khu dân cư.

Thường xuyên liên hệ, trao đổi với CBQL, giáo viên chủ nhiệm nắm bắt tình hình diễn biến của học sinh, kịp thời phát hiện và xử lý các hiện tượng bất thường của học sinh.

Phối hợp cùng nhà trường để thông tin, báo cáo kết quả học tập, rèn luyện của con em tới các gia đình.

Tham gia một số các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường khi nhà trường đề nghị.

Cùng nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục giải quyết theo pháp luật những vấn đề có liên quan đến việc giáo dục đạo đức học sinh.

Góp phần xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến trẻ.

Tạo điều kiện để học sinh được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh.

Phối hợp nhà trường đôn đốc tiền độ thu, nộp các khoản thu theo quy định của hội CMHS

Quản lý các nguồn thu của phụ huynh học sinh, hỗ trợ về tài lực, vật lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục theo khả năng của mình.

2. Các quy định cụ thể:

Mỗi lớp có 1 trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh, ban đại diện hội phụ huynh lớp có từ 1 - 3 thành viên do hội nghị hội CMHS lớp đầu năm học bầu ra, trưởng ban tham gia ban đại diện hội cha mẹ học sinh nhà trường.

Số lượng thành viên ban đại diện hội cha mẹ học sinh trường đảm bảo tối thiểu bằng số lớp học, trưởng ban đại diện hội CMHS nhà trường do các thành viên gồm đại diện hội CMHS các lớp bầu ra vào dịp hội nghị hội CMHS đầu năm học.

Hàng năm tùy theo tình hình thực tế, ban đại diện hội CMHS xem xét trên cơ sở ý kiến của nhà trường để điều chỉnh các khoản thu đảm bảo phù hợp với thực tế thông qua hội nghị toàn thể hội CMHS.

Hội CMHS ủy quyền thu, chi và quản lý nguồn tiền đóng góp theo thỏa thuận của phụ huynh học sinh cho nhà trường (Sau khi đã thống nhất tại hội nghị phụ huynh đầu năm học). Nhà trường có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích theo các khoản thu thỏa thuận, cuối học kỳ và năm học nhà trường có trách nhiệm báo cáo tiến độ thu nộp, sử dụng nguồn tài chính và thống nhất với hội phụ huynh. Sau khi xem xét ý báo cáo của nhà trường ban đại diện hội CMHS tổng hợp và báo cáo công tác thu chi tại hội nghị hội CMHS đầu năm học.

Nguồn quỹ hội CMHS được sử dụng chi cho các công việc sau:

- + Thăm hỏi động viên giáo viên, nhân viên trong trường nhân các ngày: Khai giảng, ngày 20-11; ngày tết nguyên đán, bế giảng năm học.
- + Chi hỗ trợ, thăm hỏi phụ huynh, học sinh trong những trường hợp đặc biệt.
- + Thăm hỏi động viên gia đình cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên khi có việc tang lễ.
- + Chi hỗ hoạt động nhà trường, chi khen thưởng giáo viên, học sinh, chi hoạt động lễ hội của trẻ
- + Chi ấn phẩm văn phòng và chi các cuộc họp của ban đại diện HCMHS.

Việc điều chỉnh quy chế hoạt động này phải được báo cáo và thông qua ban đại diện hội CMHS.

Trên đây là Quy chế hoạt động của hội cha mẹ học sinh trường MG Hướng Dương, Hội cha mẹ học sinh trường MG Hướng Dương trân trọng đề nghị phụ huynh học sinh, ban đại diện hội CMHS trường MG Hướng Dương tích tực tham gia, đóng góp công sức xây dựng phong trào giáo dục ngày càng phát triển.

Ban đại diện cha mẹ học sinh trường MG Hướng Dương trân trọng báo cáo và đề nghị UBND phường Tân Kiểng tạo điều kiện để phong trào và chất lượng hoạt động của hội CMHS ngày càng tiến bộ.

T.M BAN ĐẠI DIỆN CMHS

Phùng Thị Minh Nguyệt